

**KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP TỔ THẢO LUẬN
TẠI KỶ HỌP THỨ CHÍN HĐND HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND huyện; Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND huyện dự kiến Kế hoạch họp Tổ đại biểu để thảo luận tài liệu và phân công phát biểu, chất vấn tại kỳ họp thứ Chín HĐND huyện như sau:

A. THẢO LUẬN TÀI LIỆU KỶ HỌP:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: 01 buổi (từ 8 giờ 30 phút) ngày 19/12/2018

2. Địa điểm, thành phần tham dự:

a. Tổ thảo luận số 1, tại Hội trường UBND huyện: 20 vị đại biểu (gồm 5 vị đại biểu thuộc Tổ Đại biểu số 1 HĐND huyện và 15 vị khách mời có danh sách kèm theo).

Phân công bà Đoàn Thị Diệu Hiền - Tổ trưởng tổ đại biểu số 1 làm Tổ trưởng Tổ thảo luận, ông Nguyễn Khắc Pho - Tổ phó tổ đại biểu số 1 làm Tổ phó Tổ thảo luận, ông Lâm Tiến Đạt - Chuyên viên Văn phòng làm Thư ký.

Thường trực HĐND huyện mời Viện trưởng Viện KSND huyện và ông Nguyễn Thành Đạt - Ủy viên UBND huyện (không phải là đại biểu HĐND huyện) cùng tham gia Tổ thảo luận.

b. Tổ thảo luận số 2, tại Phòng họp HĐND và UBND huyện: gồm 20 vị đại biểu (5 vị đại biểu HĐND huyện của Tổ Đại biểu số 2 và 15 vị khách mời có danh sách kèm theo).

Phân công bà Nguyễn Thị Trinh - Tổ trưởng tổ đại biểu số 2 làm Tổ trưởng Tổ thảo luận, bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Tổ phó tổ đại biểu số 2 làm Tổ phó Tổ thảo luận, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - Chuyên viên Văn phòng làm Thư ký.

Thường trực HĐND huyện mời ông Lê Văn Phong - Chủ tịch UBND huyện, Chánh án TAND huyện cùng tham gia Tổ thảo luận.

c. Tổ thảo luận số 3, tại Hội trường Khôi vận huyện: 20 vị đại biểu (gồm 5 vị đại biểu HĐND huyện của Tổ Đại biểu số 3 và 15 vị khách mời, có danh sách kèm theo).

Phân công ông Nguyễn Quang Việt - Tổ trưởng tổ đại biểu số 3 làm Tổ trưởng Tổ thảo luận, bà Trương Thị Lan Phương - Tổ phó tổ đại biểu số 3 làm Tổ phó Tổ thảo luận, bà Trần Ngọc Hiền - Chuyên viên Văn phòng làm Thư ký.

Thường trực HĐND huyện mời lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam (ông Nguyễn Văn Học) và ông Nguyễn Hùng Vũ - Ủy viên UBND huyện (không phải là đại biểu HĐND huyện) cùng tham gia Tổ thảo luận.

d. Tổ thảo luận số 4, tại Hội trường Huyện uỷ: 20 vị đại biểu (gồm 5 vị đại biểu HĐND huyện của Tổ Đại biểu số 4 và 15 vị khách mời, có danh sách kèm theo Kế hoạch này).

Phân công ông Phùng Anh Huy - Tổ trưởng tổ đại biểu số 4 làm Tổ trưởng Tổ thảo luận, bà Phạm Thị Mỹ Tố Uyên - Tổ phó tổ đại biểu số 4 làm Tổ phó Tổ thảo luận, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhân - Chuyên viên Văn phòng làm Thư ký.

Thường trực HĐND huyện mời bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Bùi Hữu Thế - Ủy viên UBND huyện (không phải là đại biểu HĐND huyện) cùng tham gia Tổ thảo luận.

e. Tổ thảo luận số 5, tại Phòng họp Huyện uỷ: 23 vị đại biểu (gồm 8 vị đại biểu HĐND huyện của Tổ Đại biểu số 5 và 15 vị khách mời (có danh sách kèm theo)).

Phân công ông Trần Văn Hoàng - Tổ trưởng tổ đại biểu số 5 làm Tổ trưởng Tổ thảo luận, bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Tổ phó tổ đại biểu số 5 làm Tổ phó Tổ thảo luận, ông Lê Hoàng Hải - Chuyên viên Văn phòng làm Thư ký.

Thường trực HĐND huyện mời ông Trần Hùng Tâm và ông Phạm Văn Non - Ủy viên UBND huyện (không phải là đại biểu HĐND huyện) cùng tham gia Tổ thảo luận.

II. NHỮNG NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN:

1. Các báo cáo, tờ trình của UBND huyện:

+ Các báo cáo của UBND huyện đã phản ánh hết và đúng thực trạng tình hình KT – XH, QP – AN của huyện trong năm 2018 chưa? Cần bổ sung, giải trình thêm vấn đề gì không? Cần phải phân tích thêm các nguyên nhân chủ quan, khách quan của một số chỉ tiêu vượt hoặc không đạt được so thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018 không?

+ Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2019 do UBND huyện đề ra có cần bổ sung thêm gì không để giúp huyện hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2019? Cần tập trung vào giải pháp nào?

+ Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản và SNKT năm 2018 của UBND huyện: có đánh giá, phân tích hết tình hình và những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện kế hoạch hay chưa và nguyên nhân đạt tỷ lệ giải ngân thấp năm 2018 có sát đúng không? Kế hoạch năm 2019 theo đề xuất của UBND huyện phù hợp chưa, cần điều chỉnh gì thêm không?

+ Cần có những giải pháp quyết liệt nào trong lĩnh vực đầu tư công để đảm bảo cho việc hoàn thành kế hoạch mà HĐND huyện đã giao?

+ Báo cáo thu, chi ngân sách năm 2018; Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và dự kiến phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 của huyện: có cần giải trình thêm vấn đề gì không?

+ Các tờ trình, báo cáo chuyên đề của UBND huyện trình tại kỳ họp, theo các vị đại biểu có cần giải trình thêm điều gì hoặc bổ sung thêm giải pháp gì không? Các đề xuất của UBND huyện trong các tờ trình, báo cáo đã phù hợp chưa?

2. Các báo cáo về tình hình thực thi pháp luật:

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã phản ánh hết tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn huyện trong năm 2018 của các cơ quan này chưa? Dự kiến nhiệm vụ năm 2019 và những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị mà các báo cáo nêu ra đã phù hợp chưa?

3. Về giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng: đề nghị các vị đại biểu góp ý về những vấn đề nổi bật mà cử tri nêu ra có được tổng hợp đầy đủ chưa? Ý kiến giải trình của các cơ quan chức năng có đúng quy định pháp luật, có thỏa đáng và đúng trọng tâm vấn đề mà cử tri kiến nghị, thắc mắc chưa? Các ý kiến giải trình và hứa hẹn tiếp thu giải trình của UBND và các cơ quan chức năng tại kỳ họp HĐND huyện trước đây đã được các cơ quan này thực hiện như thế nào?

4. Thường trực HĐND huyện đề nghị:

+ Đối với các Báo cáo, Tờ trình do Thường trực và hai Ban HĐND huyện trình kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, phản biện về tính chuẩn xác, khách quan các nội dung trong các Báo cáo, Tờ trình do Thường trực và hai Ban HĐND huyện trình kỳ họp.

+ Trên cơ sở ý kiến giải trình của các cơ quan chuyên môn, với chức năng và nhiệm vụ của mình đề nghị các vị đại biểu, các vị khách mời thực hiện quyền chất vấn theo luật định, nhằm làm sáng tỏ vấn đề, giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong năm 2019 và những năm về sau.

+ Đề nghị các vị Đại biểu dựa trên báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện, Bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại kỳ họp, Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri cũng như thông tin phản ánh của cử tri, những thông tin thu thập được trong thực hiện nhiệm vụ Người Đại biểu Nhân dân để thảo luận về các nội dung trên.

+ Toàn bộ tài liệu của kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử từ ngày 14/12/2018 và chuyển bằng thư điện tử đến các vị ĐB, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, các vị khách mời dự kỳ họp nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến phát biểu trong buổi thảo luận Tổ trước kỳ họp.

Đại biểu thuộc khối các khu dân cư, các lực lượng vũ trang chưa có điều kiện xem văn bản trên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện, liên hệ ông Lâm Tiến Đạt – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện (ĐT số 0933338410) để nhờ in tài liệu Kỳ họp.

+ Ngay sau khi kết thúc thảo luận Tổ, đề nghị các vị Thư ký của 5 Tổ thảo luận chuyển Biên bản họp Tổ (kèm file Word) cho ông Lâm Tiến Đạt – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, bà Trần Thị Hoài Thu – Trưởng ban Thư ký các kỳ họp của HĐND huyện để tổng hợp và báo cáo trong chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện.

B. HỘI Ý VỀ NHỮNG NỘI DUNG CHẤT VẤN, YÊU CẦU GIẢI TRÌNH TẠI KỲ HỌP:

Vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày (19/12/2018), Thường trực HĐND huyện mời: Thường trực Huyện ủy, các thành viên Thường trực HĐND, đại diện UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện, lãnh đạo 02 Ban HĐND, Tổ Trưởng, Tổ Phó 5 Tổ đại biểu HĐND, Trưởng Ban Thư ký kỳ họp, nghe báo cáo kết quả thảo luận và thống nhất các nội dung chất vấn, yêu cầu giải trình tại kỳ họp.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện liên hệ các cơ quan có liên quan để bố trí nơi họp và công tác phục vụ tại 5 địa điểm họp, cử chuyên viên giúp các Tổ thảo luận ghi biên bản tốc ký và tổng hợp ý kiến thảo luận./.

C. THẢO LUẬN TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM:

Thực hiện Nghị quyết 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và các Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 và Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong Chương trình Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện, Chủ toạ Kỳ họp bố trí cho các vị Đại biểu HĐND huyện thảo luận tại Tổ đại biểu về những nội dung có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30 phút (ngày 21/12/2018) tại các địa điểm như sau:

- Tổ đại biểu số 1: Phòng làm việc của bà Đoàn Thị Diệu Hiền – Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện;

- Tổ đại biểu số 2: Phòng làm việc của bà Nguyễn Thị Trinh – Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;

- Tổ đại biểu số 3: Phòng làm việc của ông Trần Tấn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Tổ đại biểu số 4: Phòng làm việc của ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch HĐND huyện;

- Tổ đại biểu số 5: Phòng làm việc của ông Nguyễn Hoàng Tùng – Chủ tịch HĐND huyện;

Nội dung thảo luận:

Tổ trưởng TĐB quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu, đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND huyện và gợi ý để các vị đại biểu HĐND huyện thảo luận, phát biểu ý kiến đánh giá, nhận xét về các Báo cáo của những người được HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm, các văn bản giải trình các nội dung theo yêu cầu của đại biểu HĐND huyện, của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và của cử tri đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.

Tổ trưởng TĐB phân công Tổ phó TĐB làm Thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực ý kiến thảo luận tại TĐB và gửi về cho Thường trực HĐND huyện (ông Lê Minh Nhựt - Phó Chủ tịch HĐND huyện) ngay sau thảo luận TĐB để tổng hợp báo cáo tại kỳ họp trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm.

Nơi nhận:

- Bí Thư và PBT HU;
- CT.UBND, CT.UBMTTQ huyện;
- Các thành viên TTr.HĐND huyện;
- CA.TAND, VT.VKSND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện khoá XI;
- Chánh, Phó VP. HĐND và UBND huyện;
- Đảng Công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhựt



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH CHIA TỔ THẢO LUẬN TÀI LIỆU
KỲ HỌP THỨ CHÍN - HĐND HUYỆN KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021
(Kèm theo Kế hoạch tổ chức họp Tổ thảo luận tại Kỳ họp thứ Chín của HĐND huyện)**

TỔ 1 (Hội trường UB)		TỔ 2 (Phòng họp UB)		TỔ 3 (Hội trường KV)		TỔ 4 (Hội trường HU)		TỔ 5 (Phòng họp HU)	
TT	Họ tên, cơ quan	TT	Họ tên, cơ quan	TT	Họ tên, cơ quan	TT	Họ tên, cơ quan	TT	Họ tên, cơ quan
ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN									
1	Đoàn T. Diệu Hiền - TT	1	Nguyễn Thị Trinh - TT	1	Nguyễn Quang Việt-TT	1	Phùng Anh Huy-TT	1	Trần Văn Hoàng-TT
2	Nguyễn Khắc Pho - TP	2	Nguyễn T Thủy Trang-TP	2	Trương T. Lan Phương-TP	2	Phạm T. Mỹ Tố Uyên-TP	2	Trần T. Hoài Thu
3	Võ Văn Việt	3	Trương Văn Út	3	Lê Đức Hiếu	3	Nguyễn Anh Nhựt	3	Huỳnh T. Thanh Liên
4	Đặng Văn Quý	4	Lê Minh Nhựt	4	Trần Văn Thanh	4	Nguyễn Văn Mạnh	4	Nguyễn T. Thu Thảo – TP
5	Nguyễn Thụy Nga	5	Trần Tấn Đạt	5	Lê Đức Dũng	5	Phan Thanh Biên	5	Lê Văn Đức
6	Lâm Tiến Đạt – TK	6	Ng T Ngọc Tuyền -TK	6	Trần Ngọc Hiền-TK	6	Nguyễn T Ngọc Nhân-TK	6	Nguyễn Văn Dũng
								7	Châu Vũ
								8	Nguyễn Hoàng Tùng
								9	Lê Hoàng Hải - TK
ĐẠI BIỂU MỜI DỰ KỲ HỌP									
7	Nguyễn Thành Đạt - UV UBND huyện	7	Lê Văn Phong - CT. UBND huyện	7	Nguyễn Văn Học – PCT. UBMT TQVN huyện	7	Bùi Hữu Thế - UV UBND huyện	10	Phạm Văn Non – UV UBND huyện huyện
8	Trần Thanh Tâm - VKSND huyện	8	Nguyễn Đăng Khoa - TAND huyện	8	Nguyễn Hùng Vũ - UV UBND huyện	8	Nguyễn Thị Thu Thảo - UV UBND huyện	11	Trần Hùng Tâm - UV UBND huyện
9	Công an huyện	9	Trạm Rađa 590	9	BCH Quân sự huyện CĐ	9	Trung tâm VH TT	12	Trạm Rađa 32
10	Hội Nông dân huyện	10	Đài Truyền thanh-TH	10	Trung tâm GDTX&HN	10	Đoàn TNCS HCM huyện	13	Ban Tuyên giáo HU
11	Phòng TN - MT	11	Phòng VH TT	11	Hội LH Phụ nữ huyện	11	Phòng Kinh tế	14	Hội Cựu chiến binh huyện
12	Phòng Giáo dục - ĐT	12	Phòng Nội vụ LĐT BXH	12	Liên đoàn Lao động huyện	12	VP HĐND & UBND	15	Ban Tổ chức HU
13	Ban Quản lý CTCC	13	Phòng Tài chính-KH	13	Trường THPT VTS-CĐ	13	BQL Chợ Côn Đảo	16	Văn Phòng Huyện uỷ
14	Đội Bảo vệ NLTS	14	Ban Quản lý Cảng BĐ	14	Ban QLDA	14	TT. Phát triển Quỹ đất	17	Ban QL Khu Du lịch QG
15	Trung tâm Y tế QDY	15	Trạm Thú y BVTV	15	Đội QLTT số 8	15	CN VP Đăng ký QSDĐ	18	Trạm Cung cấp nước
16	Chi cục Thuế	16	Chi cục TH án dân sự	16	Chi cục Thống kê	16	Ban QL Di tích Côn Đảo	19	Kho Bạc Nhà nước huyện
17	Hội Chữ Thập đỏ	17	Bảo hiểm xã hội huyện	17	Bảo tàng Côn Đảo	17	Bí thư Chi bộ KDC 6	20	BQL Vườn Quốc gia
18	Bí thư Chi bộ KDC 1	18	Điện lực Côn Đảo	18	Bí thư Chi bộ 18	18	Bí thư Chi bộ KDC 7	21	Bí thư Chi bộ KDC 8
19	Trưởng BDH KDC 1	19	Bí thư Chi bộ 26	19	Trưởng BDH KDC 5	19	Trưởng BDH KDC 6	22	Bí thư Chi bộ KDC 9
20	NH. Chính sách XH	20	Trưởng BDH KDC 2	20	Trưởng BDH KDC 10	20	Trưởng BDH KDC 7	23	Trưởng BDH KDC 8
21	Đội Thanh tra giao thông	21	Trưởng BDH KDC 3	21	Phó BDH KDC số 4	21	Đồn Biên phòng Côn Đảo	24	Trưởng BDH KDC 9

Tổng cộng: **108** người (28 đại biểu HĐND huyện, 75 đại biểu khách mời, 5 Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện)

Ghi chú: **TT** – Tổ trưởng Tổ thảo luận, **TP** - Tổ Phó Tổ thảo luận, **TK** – Thư ký Tổ Thảo luận